

TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019 Chắc từ khâu sơ tuyển

Từ những ngày đầu tháng 10/2018, các địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), bước đầu lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn tham gia khám tuyển tại huyện.



Thanh niên Hùng Hà tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Sáu năm liền (2013 - 2018), xã Thụy Dương (Thái Thụy) đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Trung bình mỗi năm địa phương giao 8 tân binh cho quân đội. Thụy Dương cũng gặp những khó khăn trong công tác quản lý nguồn nhập ngũ. Số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa chiếm 70 - 80%.

Nhiều thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ đã có công việc ổn định, có gia đình nên từ tưởng còn dao động. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mai Huy Du cho biết: Năm 2019, nguồn sẵn sàng nhập ngũ của địa phương có 95 thanh niên. 63 thanh niên đã tham gia sơ tuyển. Qua sơ tuyển tại xã, 56 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển tại huyện.

Để có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã quyết liệt vào cuộc, tập trung tuyển truyền, vận động thanh niên đi làm ăn xa về địa phương thực hiện NVQS. Thời điểm này, Ban CHQS xã phối hợp tích cực với Công an xã và các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên trong việc quản lý đi

biến động của thanh niên và nắm tư tưởng, nguyện vọng của các em để tham mưu giải quyết kịp thời. Cùng với Thụy Dương, các địa phương của huyện Thái Thụy đã hoàn thành sơ tuyển để chuẩn bị cho công tác khám tuyển vào cuối tháng 11. Thượng tá Trần Văn Thương, Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ: Các địa phương, đơn vị đã thực hiện rà soát thanh niên trong độ tuổi theo luật, xét duyệt từ thôn, khu phố, phân loại và xác định đối tượng tạm miễn, tạm hoãn hoặc đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Trong quá trình sơ tuyển, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và chỉ huy cơ quan quân sự huyện đã xuống cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và giúp cơ sở thực hiện việc sơ tuyển... Qua sơ tuyển, toàn huyện có gần 1.300 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển.

Ở Vũ Thư, để bảo đảm chất lượng sơ tuyển NVQS năm 2019, huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Địa điểm khám được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, công tác an ninh trật tự được bảo đảm. Cùng với việc chuyển tận tay lệnh khám cho từng công dân, hội đồng NVQS cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn niêm yết công khai danh sách thanh niên khám

tuyển tại nhà văn hóa và các nơi công cộng, trụ sở UBND xã, thị trấn để nhân dân biết, phản hồi ý kiến. Thượng tá Lại Hợp Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Mặc dù thời điểm sơ tuyển trùng với thời điểm huyện đang chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 nhưng không vì thế địa phương xem nhẹ công tác này. Đến thời điểm này, 100% xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành sơ tuyển, lựa chọn công dân đủ điều kiện khám tuyển tại huyện. Toàn huyện có trên 1.800 thanh niên được gọi sơ tuyển, trong đó trên 1.000 thanh niên lên khám, đạt tỷ lệ trên 57%. Qua sơ tuyển đã có 842 thanh niên đạt sức khỏe tham gia khám tuyển tại huyện. Thời gian tới, địa phương tiếp tục sơ tuyển cho những thanh niên đi làm ăn xa trở về để bảo đảm chỉ tiêu giao quân năm 2019.

Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ gồm kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12

(vtv.vn) Phạm vi kiến thức trong đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ bao gồm từ lớp 10 đến lớp 12 với kiến thức lớp 12 là chủ yếu, vừa đủ phân hóa để các trường căn cứ xét tuyển đại học. Liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2019, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có một số thông tin về những điểm đổi mới sẽ điều chỉnh trong phương án thi THPT 2019, bao gồm cả kiến thức, cách thức ra đề và phương pháp chấm thi. Kết quả của kỳ thi THPT quốc gia sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp và làm căn cứ xét tuyển đại học. Vì phục vụ 2 mục đích nên Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn hướng yêu cầu đề bài không quá đánh đố học sinh, không quá khó để các em chỉ có nhu cầu tốt nghiệp có thể làm được. Tuy nhiên, việc xây dựng đề thi trong 2 năm qua luôn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, đề thi THPT quốc gia 2017 bị cho là quá dễ, nhiều em đạt 27 - 29 điểm nhưng vẫn chưa chắc trúng tuyển vào trường mong muốn. Trong khi đó, đề thi 2018 dù được nhận xét là tính phân loại cao nhưng cũng quá khó. Để khắc phục tình trạng này, đại diện Vụ Giáo dục Đại học cho biết dự kiến sẽ cho học sinh làm thử và giáo viên phân biên để với số lượng lớn hơn, phạm vi rộng hơn, bảo đảm cho đề chính thức đạt mục tiêu vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa đủ phân hóa để các trường căn cứ vào đó xét tuyển đại học. Như vậy, phạm vi kiến thức trong đề thi sẽ bao gồm cả lớp 10, 11 và 12. Trong đó kiến thức lớp 12 là chủ yếu. Ngoài ra, việc chấm thi cũng sẽ có một vài thay đổi. Cụ thể, bài trắc nghiệm sẽ không giao cho các địa phương chủ trì như trước đây mà chuyển cho các trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ soạn ra một số điểm để chấm thay vì chấm tại 63 tỉnh, thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nâng cao phần mềm chấm thi, cách quản lý bài thi; điểm thi cũng có những điều chỉnh để bảo đảm sự chính xác, khách quan cho kết quả thi của thí sinh, đủ tin cậy để làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Việc coi thi cũng sẽ thay đổi theo hướng trường đại học, cao đẳng địa phương sẽ không tham gia coi thi tại địa phương đó mà sẽ phải làm công tác coi thi tại địa phương khác. Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chủ trương các trường được phép tuyển nhiều đợt trong năm. Số đợt là do hiệu trưởng quyết định. Bộ cũng chủ trương hỗ trợ học sinh tối đa nên học sinh tiếp sẽ được đăng ký thoải mái số nguyện vọng.

THiếu nhi ĐÔNG HƯNG

Thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy

Thời gian qua, thiếu nhi đồng huyện Đông Hưng không ngừng nỗ lực thi đua học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt kết thành vườn hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện cho biết: Năm học 2017 - 2018, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo 100% liên đội duy trì và thực hiện tốt các phong trào "Kế hoạch nhỏ", "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Toàn huyện đã thu được trên 28.300kg giấy vụn và gần 110.000 vỏ lon bia, nước ngọt. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy Mai, Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Đông Xuân cho biết: Khi Liên đội phát động phong trào "Kế hoạch nhỏ", đội viên toàn trường đã nhiệt tình hưởng ứng, thu được 9.345kg giấy vụn và trên 5.000 vỏ lon bia, nước ngọt. Ngoài ra, các phong trào như: "Nghìn việc tốt", "Hoa điểm 10"... và các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền



Học sinh Trường THCS Nguyễn Xá (Đông Hưng) tham gia vệ sinh môi trường.

on đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Áo lụa tặng bà"... cũng được các liên đội duy trì và thực hiện hiệu quả. Trong năm học qua, 76/76 liên đội tổ chức dọn vệ sinh tại nhà trường, đường làng, ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng; trồng mới 233 bồn cây, trồng được 1.186 cây xanh trong khuôn viên

trường học, đường làng, công trình công cộng. Các đội viên thực hiện được 1.520 ngày công chăm sóc các khu di tích lịch sử. Bên cạnh đó, các liên đội có nhiều hoạt động khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo, tính tích cực, chủ động, đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng cho thiếu

nhị; định hướng cho các em ý thức "Học để, học để, học để", "Học đi đôi với hành", "Học thực chất, thi nghiêm túc"... Trong năm học, toàn huyện có trên 82.000 giờ học tốt, đạt trên 73.200 điểm 10 qua các đợt thi. Chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình" được các liên đội chủ trọng thực hiện gắn với các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THCS. Có 32 liên đội đã tổ chức được ngày hội "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình", thu hút trên 18.600 thiếu nhi tham gia. Các liên đội cũng chủ động tìm kiếm, huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm học 2017 - 2018, các liên đội quyên góp được gần 60 triệu đồng, 50 bộ quần áo, 4.232 quyển sách, 4, 16 chiếc xe đạp trao tặng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các em vượt khó học giỏi. Cô giáo Lại Thị Diệp, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học Đông Tân cho biết: Do làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nên Liên đội luôn có số quỹ cao. Năm học qua, Liên đội đã trích quỹ 37,5 triệu đồng để trao quà, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường THCS Phạm Huy Quang cũng đã tặng 10 chiếc xe đạp cho các đội viên khó khăn.

Để cuộc vận động có sức lan tỏa trong mỗi đội viên, Hội đồng Đội huyện hướng dẫn các liên đội triển khai, nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như: học làm người có

ích, học từ thiên nhiên, học từ làng nghề, học từ dân gian, kỹ học màu xanh... Tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho đội viên. Trong năm học, Hội đồng Đội huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 7 lớp tập huấn về bơi lội, phòng, chống đuối nước cho 325 thiếu nhi, tập luyện cho 12 em đội viên trong đội tuyển bóng bàn của huyện thi đấu giải tỉnh, đạt giải nhất toàn đoàn. Phối hợp mở 6 lớp tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 1.545 em khối 8 và khối 9. Nhằm giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, 46 liên đội đã tổ chức hội thi "Tiếng hát dân ca", có 1 tiết mục tham gia hội thi cấp tỉnh và đạt giải ba. 76/76 liên đội tổ chức được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Không chỉ phối hợp tổ chức cho các em vui tết Trung thu, Hội đồng Đội huyện còn tặng 180 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, biết sẻ chia với các bạn khó khăn.

Bạn có biết tuổi thọ của đèn Led là bao lâu?

(vtv.vn) Với nhiều ưu điểm, đèn Led đang là thiết bị đèn đang được rất nhiều người sử dụng. Công nghệ chiếu sáng, công nghệ khai thác năng lượng tái tạo đang tiến những bước rất dài, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được tối đa lượng điện tiêu thụ, giảm chi phí điện năng, giảm chi phí mua thiết bị điện cũng như giúp nguồn điện năng tiêu thụ thân thiện hơn với môi trường. 3 loại bóng đèn chúng ta thường sử dụng là bóng đèn sợi đốt, bóng đèn compact và bóng đèn Led. Sự khác nhau giữa chúng là đèn Led có tuổi thọ tiêu chuẩn cao hơn 25 lần so với bóng đèn sợi đốt và cao hơn 6 lần so với bóng đèn huỳnh quang compact. Còn về điện năng tiêu thụ, đèn Led giúp tiết kiệm từ 75 đến 80% so với bóng đèn sợi đốt và 60% so với bóng đèn huỳnh quang compact.

Giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển

Mặc dù không phải là địa bàn trọng điểm để các loại tội phạm hoạt động nhưng trên khu vực biên giới biển và vùng biển Thái Bình luôn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Theo nhận định của Thượng tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Cũng như mọi năm, hoạt động của các loại tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, phá... thường diễn ra vào dịp cuối năm, tập trung vào tháng 12 và dịp trước tết Nguyên đán. Qua theo dõi, hoạt động của các loại tội phạm trên vùng biển và

khu vực biên giới biển của tỉnh có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm về buôn lậu, đấu, khai thác cát trái phép, tình trạng sử dụng phương tiện hủy diệt để khai thác hải sản và phạm về trật tự an toàn xã hội vẫn diễn ra... Từ thực tiễn phân tích tình hình các loại tội phạm trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, các biện pháp nghiệp vụ từ phòng ngừa đến tấn công trấn áp tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Với phương châm "ngăn chặn tội phạm từ xa, không để diễn biến phức tạp", BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh công tác trinh sát nắm tình hình để kịp thời phát hiện những đường dây tội phạm, thu dọn và cách thức hoạt động của

từng loại đối tượng thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ cho việc nắm tình hình, tăng cường điều tra cơ bản theo tuyến, theo lĩnh vực và theo chuyên đề, kịp thời rút kinh nghiệm các chuyên án, kế hoạch ngay sau khi vừa kết thúc thành công để nhân rộng những công tác làm hay, khắc phục sớm các tồn tại, hạn chế... Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Năm 2018, địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh xảy ra 96 vụ/196 đối tượng vi phạm về trật tự an toàn xã hội, trong đó vi phạm các quy định về khai thác thủy sản 18 vụ/19 đối tượng; 6 vụ/9 phương tiện/25 đối tượng khai thác cát trái phép; 9 vụ/74 đối tượng đánh bạc; 10 vụ/8 đối tượng trộm cắp tài sản...

So với cùng kỳ năm 2017 giảm 13 vụ/9 đối tượng. Các đơn vị BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 57 vụ/129 đối tượng, đạt 57%. Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã trực tiếp phát hiện, điều tra, kết luận 32 vụ/66 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2017, giảm 3 vụ/18 đối tượng). Tang vật thu giữ từ các vụ việc là 7 bộ kích điện, 406,14m³ cát san lấp và 1.650.000 đồng. Đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 29 vụ/59 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 276.550.000 đồng; đồng thời, bán đấu giá 406,14m³ cát san lấp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 23.000.000 đồng. Năm 2018 cũng là năm BĐBP tỉnh giữ gìn an ninh trật tự trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Nhiều chuyên án được thực hiện thành công, bắt giữ đối

tượng từ địa phương khác vào tỉnh tăng từ số lượng lớn ma túy. BĐBP tỉnh xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án, 6 kế hoạch nghiệp vụ về ma túy. Trong đó, bắt 9 vụ/13 đối tượng, thu giữ 869,3453kg ma túy đá; 4,4117g heroin. Sau khi cũng cố hồ sơ, BĐBP tỉnh đã khởi tố 9 vụ/9 đối tượng, bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Thái Thụy, Tiền Hải phát hiện, bắt, xử lý 9 vụ/16 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; xử phạt 4 đối tượng theo quy định của pháp luật. Kết quả trên đã góp phần kéo giảm tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh. Cùng với đấu tranh với các loại tội phạm, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp

lệnh số 16, Nghị định số 36 được BĐBP tỉnh quan tâm thường xuyên. Trong năm 2018, BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức ký cam kết đến 2.754/27.938 hộ gia đình, 43/43 trường học/20.253 lượt giáo viên, học sinh, 39/43 phương tiện vận tải hành khách, 2.156/2.156 chòi canh ngao, 120/120 công ty, doanh nghiệp, 1.279/1.281 chủ phương tiện hoạt động nghề cá và

157/180 phương tiện vận tải biển. Nhờ vậy, 14/14 xã, thị trấn khu vực biên giới biển không có tiếng pháo nổ dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP công tác tiếp vận động 17 lượt/17 công dân giao nộp 37,6kg pháo các loại, 1kg ngòi pháo, 4,7kg thuốc pháo và các công cụ hỗ trợ khác. Kết quả công tác tấn



Đội Biên phòng tỉnh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy đá.